

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp



Ông Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc.

Cách đây 78 năm, ngày 28/8/1945, ngay sau khi Chính phủ lâm thời được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định lập Văn phòng Chủ tịch Chính phủ - tiền thân của Văn phòng Chính phủ. Từ đó, ngày 28/8 trở thành ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước (theo Quyết định số 828/QĐ-TTg, ngày 22/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ).

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, thực hiện tốt việc bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ hiệu quả các hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh.

Đến ngày 25/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận và xử lý kịp thời hơn 21.400 văn bản đến; phối hợp với các cấp, ngành dự thảo, thẩm định trình UBND tỉnh ban hành hơn 6.300 văn bản các loại bảo đảm chất lượng, kịp thời đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Ông Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Với số lượng văn bản rất lớn nên thời gian qua Văn phòng UBND tỉnh chủ động thay đổi, cải tiến công tác tham mưu tổng hợp bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, thực hiện giải quyết hồ sơ

công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh luôn được bổ sung và củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh có 13 đơn vị trực thuộc với 106 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động. Trong đó, 2 đồng chí có trình độ tiến sĩ, 26 đồng chí trình độ thạc sĩ, 60 đồng chí trình độ đại học; 25 đồng chí trình độ cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị và 26 đồng chí trình độ trung cấp lý luận chính trị. Để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ được giao, thời gian tới Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tạo điều kiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức có triển vọng phát triển.

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành

chính (TTHC), thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. 8 tháng năm 2023, Văn phòng tham mưu UBND tỉnh ban hành 25 quyết định công bố TTHC với tổng số 649 TTHC, trong đó có 261 TTHC mới ban hành, 132 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 256 TTHC bị thay thế, bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh; công bố 8 TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh còn chủ động triển khai giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện với tổng số 1.509 TTHC, trong đó có 1.291 TTHC được giải quyết theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chiếm 99,5% và 218 TTHC được giải quyết theo phương án "5 tại chỗ" tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, chiếm 96,5%.

Cùng với việc sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh còn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 8 tháng năm 2023, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 50.308 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 42.657 hồ sơ, đạt 84,79%; giải quyết đúng hạn 7.608 hồ sơ, đạt 15,13%; giải quyết quá hạn 43 hồ sơ, chiếm 0,08%. Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết TTHC của các tổ chức, cá nhân, trong đó thường xuyên rà soát, đôn đốc, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định, quy trình giải quyết TTHC, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ giải quyết quá hạn, hạn chế việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ; đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện TTHC tại Trung

tâm, trên cơ sở đó có giải pháp điều chỉnh phù hợp. 8 tháng năm 2023, Trung tâm đã lấy ý kiến đánh giá của 3.342 lượt người dân và doanh nghiệp (bao gồm cả đánh giá trực tiếp và trực tuyến), trong đó số phiếu rất hài lòng chiếm 94,64%, số phiếu hài lòng chiếm 5,36%, không có phiếu đánh giá bình thường và không hài lòng.

Nhiều kết quả tích cực

Nhờ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Điển hình: Phối hợp với các sở, ngành xây dựng và hoàn thiện các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh khi được thông qua; kịp thời thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm cơ sở để các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời tập trung

triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm giữ vững và cải thiện thứ hạng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số cải cách hành chính PAR Index, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI (năm 2022, chỉ số PCI của tỉnh tăng 19 bậc, chỉ số PAR Index tăng 7 bậc, chỉ số SIPAS tăng 27 bậc so với năm 2021)... Hàng năm, Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thành tốt công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ đầu năm; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tham mưu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Thái Bình, hội nghị kết nối cung cầu, liên kết tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn về thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư - hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa... Đặc biệt, sau khi tiếp nhận Cổng thông tin điện tử tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, hoạt động của Cổng thông

tin điện tử tỉnh bảo đảm ổn định, cập nhật đầy đủ, toàn diện, kịp thời các thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; bảo đảm đầy đủ kênh thông tin chỉ đạo, điều hành chính thức của UBND tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Thái Bình đến độc giả trong và ngoài nước cũng như đáp ứng việc khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, thời gian tới, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thành tốt công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ đầu năm; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tham mưu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Thái Bình, hội nghị kết nối cung cầu, liên kết tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn về thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư - hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa... Đặc biệt, sau khi tiếp nhận Cổng thông tin điện tử tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, hoạt động của Cổng thông

MINH HƯƠNG



Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển xem xét, giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Ông Đào Trọng Huyền - tấm gương về nghị lực vượt khó

Mặc dù bị thương tật 80% và mang trong mình di chứng của chất độc da cam (CBDC) nhưng ông Đào Trọng Huyền, thôn Nghĩa Tường, xã Hồng Phong (Vũ Thư) vẫn luôn nỗ lực vươn lên, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Năm 1966, khi vừa tròn 17 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Huyền xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Trong một trận đánh ác liệt, ông bị thương. Năm 1971, ông trở về quê, lập gia đình, sinh con. Những tưởng cuộc sống bình dị êm ả, thế nhưng năm 1980 vợ chồng ông sinh đôi hai người con trai đều bị thiếu năng trí tuệ. Cuộc sống gia đình vì thế lâm vào khó khăn. Không cam chịu số phận, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Huyền luôn nỗ lực cùng vợ tìm hướng phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy các con, đặc biệt là chăm lo cho 2 người con bị nhiễm CBDC.

Huyền quyết định trồng dâu nuôi tằm. Ông cho biết: Do vết thương và ảnh hưởng của CBDC nên sức khỏe tôi giảm sút, không làm được công việc nặng nhọc. Vợ tôi cũng thường xuyên đau ốm. Chính vì thế, gia đình tôi chọn nghề trồng dâu nuôi tằm - một công việc phù hợp với sức khỏe của hai vợ chồng, lại duy trì được nghề truyền thống của quê hương.

Chuyên canh cây dâu, con tằm, mỗi năm gia đình ông Huyền nuôi từ 9 - 10 lứa tằm, cho thu hoạch khoảng 3,5 tạ kén. Với giá bán từ 100.000 - 120.000 đồng/kg kén, trung bình mỗi năm gia đình ông thu khoảng 35 triệu đồng. Nghề nuôi tằm bây giờ không còn phải "ăn cơm đứng" như trước nữa nên rất phù hợp với sức khỏe của ông. So sánh với cây lúa hoặc một số cây trồng khác thì hiệu quả kinh tế tằm cao hơn, thu nhập ổn định.

Ngoài nghề trồng dâu nuôi tằm, ông Huyền còn tận dụng diện tích đất vườn để trồng một số loại cây ăn quả. Đặc biệt, từ năm 2022, ông thử nghiệm nuôi ốc nhồi thương phẩm, bước đầu cho kết quả khả quan. Theo ông Huyền, ốc nhồi là loài phát triển rất nhanh, có sức đề kháng tốt, hiện có giá trị kinh tế cao trên thị trường. Thức ăn của ốc nhồi chủ yếu là cây cỏ tự nhiên như bèo tấm, lá sắn, dưa các loại... nên rất dễ kiếm. Sau hơn 1 năm nuôi ốc nhồi, gia đình ông thu lãi gần chục triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Huyền còn háng hái tham gia công tác xã hội. Ông được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều công việc như Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, Hội Nạn nhân CBDC/Đioxin xã. Ở cương vị nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện ở địa phương, nhất là việc vận động nguồn lực để chăm sóc nạn nhân CBDC. Ông Huyền cho biết: Bản thân tôi bị nhiễm CBDC nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là người may mắn vì còn được sống, còn được trở về. Chính vì thế, tuy tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế nhưng nếu làm được việc gì có ích cho xã hội, cho đồng đội thì tôi vẫn sẽ cố gắng làm. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục duy trì nghề trồng dâu nuôi tằm, mở rộng diện tích nuôi ốc nhồi và chia sẻ kinh



Ông Đào Trọng Huyền (người ở giữa) có thu nhập ổn định từ nghề trồng dâu, nuôi tằm.

nhệm nuôi ốc nhồi cho mọi người để phát triển kinh tế, chung tay xây dựng quê hương. Ông Trần Trọng Khiêm, Chủ tịch Hội Nạn nhân CBDC/Đioxin xã Hồng Phong cho biết: Ông Đào Trọng Huyền là tấm gương về nghị lực vượt khó. Dù hàng ngày phải đối mặt với nỗi đau da cam nhưng ông không nhụt chí, luôn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Ông cũng luôn gương mẫu, nhiệt tình trong các phong trào thi đua của Hội, tích cực vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Đặc biệt, mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình ông là hướng đi rất phù hợp đối với nạn nhân CBDC, cần được nhân rộng cho các hội viên trong toàn xã.

Chiến tranh đã qua đi gần nửa thế kỷ, những mảnh đất bom cày đạn xối cũng đã hồi sinh nhưng hậu quả của chiến tranh vẫn còn đó, hiện hữu trong cơ thể, trong cuộc sống của những người lính năm xưa và các thế hệ con cháu của họ. Nhưng với ý chí và phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, những người lính không cam chịu đói nghèo, không đầu hàng số phận, vẫn kiên cường viết tiếp bản hùng ca giữa đời thường.

30.000ha lúa mùa phải phun lần 2 phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ



Nông dân huyện Tiên Hải phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ cho lúa mùa.

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 20 - 24/8, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và một số đối tượng sâu bệnh hại khác cho 97% diện tích lúa mùa. Tuy nhiên, mật độ sâu cuốn lá nhỏ vụ mùa năm nay cao. Tại những vùng, những địa phương phòng, trừ không bảo đảm nguyên tắc "4 đúng", sử dụng các loại thuốc không theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, mật độ sâu sống còn 50 - 100 con/m², đặc biệt tại những diện tích chưa được phun thuốc, mật độ sâu sống còn rất cao từ 200 - 500 con/m². Lượng sâu này sẽ gây hại nghiêm trọng cho lá đồng, lá công năng của lúa mùa dẫn đến giảm năng suất nghiêm trọng, gây mất mùa nếu không được phun trừ kịp thời. Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương đôn đốc, hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng. Những diện tích lúa có mật độ sâu cuốn lá nhỏ từ 20 con/m² trở lên phải tổ chức phun trừ lần 2. Dự kiến diện tích phải phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lần 2 trong toàn tỉnh khoảng 30.000ha. Thời gian phun trừ lần 2 tập trung từ ngày 26 - 29/8. Ngoài ra, diện tích lúa đòng bông đầu tháng 9 cần phun trừ sâu đòng bông hai chấm, phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông, bạc lá, đốm sọc vì khuẩn nếu trời âm u, mưa kéo dài.

NGÂN HUYỀN

THU HOÀI